

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Quảng Trị, ngày tháng 06 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 7.

Thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và căn cứ ý kiến cử tri đã được tổng hợp tại báo cáo số 338/BC-HĐND tỉnh ngày 08/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

### **A. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI KỲ 5 HĐND TỈNH KHÓA VII:**

UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương rà soát lại các nội dung liên quan đến các ý kiến, kiến nghị và trả lời cho cử tri theo thẩm quyền. Những nội dung nào thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cấp được quan tâm giải quyết dứt điểm để không xảy ra tình trạng gửi kiến nghị vượt cấp. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị và địa phương giải quyết từng vấn đề, không để tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần mà không giải quyết như các vấn đề liên quan đến xử lý đất rừng giao cho địa phương quản lý, vấn đề kiểm soát ô nhiễm môi trường của các nhà máy, chính sách phát triển trong nông nghiệp của tỉnh.

Các ngành, địa phương trong quá trình thực hiện đã chủ động rà soát, phát hiện những vấn đề cần xử lý và báo cáo thường xuyên UBND tỉnh để kịp thời giải quyết, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

### **B. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ 6 HĐND TỈNH KHÓA VII:**

#### **I. Lĩnh vực Nông nghiệp:**

1. Cử tri nhiều xã vùng đồng bằng (huyện Gio Linh) phản ánh vụ Hè Thu 2017 ở nhiều địa phương bị nhiễm bệnh Lùn sọc đen nặng, toàn huyện có trên 500ha mất trắng. Kiến nghị tỉnh hỗ trợ thiệt hại và giống lúa cho nông dân sản xuất vụ Đông Xuân 2017 - 2018;

Trong Vụ Hè Thu 2017, trên địa bàn huyện Cam Lộ và huyện Gio Linh có 1.000 ha lúa bị nhiễm bệnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai có những biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, do bệnh lùn sọc đen là bệnh do virus gây ra, sau 7 năm tiềm ẩn mới quay trở lại và chưa có thuốc đặc hiệu để trừ bệnh nên có hơn 1.000 ha lúa ở 2 huyện này bị mất trắng.

Để kịp thời hỗ trợ cho nhân dân khôi phục sản xuất, UBND tỉnh đã trình Bộ Nông nghiệp và PTNT, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ giống cây trồng và đã

được hỗ trợ 300 tấn giống lúa, 60 tấn giống ngô và 5 tấn giống rau các loại để phân bổ, hỗ trợ giống cho các địa phương kịp thời gieo cấy vụ Đông Xuân 2017-2018 (các huyện đã nhận giống và phân bổ cho nông dân trước ngày 31/12/2017), trong đó huyện Gio Linh được hỗ trợ 40 tấn giống lúa và 04 tấn giống ngô, 755 kg hạt giống rau, với lượng giống này cơ bản để đảm bảo gieo trồng cho diện tích lúa bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương rà soát, thống kê, lập hồ sơ các diện tích bị thiệt hại để tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ hỗ trợ theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế và chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

2. Cù tri các xã thuộc huyện Triệu Phong phản ánh Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/1/2017 của Chính phủ về phê duyệt Đề án “xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế” đến nay vẫn chưa thực hiện. Kiến nghị chỉ đạo thực hiện:

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có phê duyệt đề án số 2285/ĐA-UBND ngày 30/5/2017 về chuyển đổi sinh kế, tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho ngư dân vùng biển, đã chỉ đạo triển khai thực hiện như: công tác đền bù, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường; giám sát môi trường, xử lý hàng hải sản tồn kho; sản xuất phát triển, chuyển đổi sinh kế cho nhân dân trên các xã vùng biển bãi ngang như: hỗ trợ các mô hình về khai thác, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt và chăn nuôi đã mang lại hiệu quả kinh tế cho ngư dân; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, công tác dạy nghề; tập huấn kỹ thuật ứng dụng khoa học công nghệ để chuyển đổi sinh kế cho nhân dân; thực hiện hợp tác trong sản xuất như liên kết với doanh nghiệp và xúc tiến thương mại.

Riêng chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá: Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 408/TB-VPCP ngày 01/9/2017 về việc chuyển kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá đã được giao tại Quyết định số 12/QĐ-TTg và Quyết định số 2124/2017/QĐ-TTg ngày 28/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá (tập trung vào cảng cá, bến cá), trong đó đã đồng ý phân bổ cho tỉnh Quảng Trị 400 tỷ đồng để đầu tư các dự án nói trên. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai các bước chuẩn bị trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt dự án theo quy định.

3. Cù tri thôn Luồng Kim, xã Triệu Phước (huyện Triệu Phong) phản ánh trên địa bàn có 4km đường sông bao quanh, đã thi công gần 2,5km đê ngăn xâm nhập mặn, còn khoảng 1,7km chưa thi công nên ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Kiến nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo thi công:

Trong những năm qua, bằng nguồn vốn nâng cấp đê biển theo Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã đầu tư nâng cấp hơn 10,6km đê trên địa bàn xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong. Tuyến đê gần như được khép kín đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt, chống lũ tiểu mãn, lũ sớm

theo tần suất thiết kế để phục vụ sản xuất bền vững và đảm bảo an toàn khi lũ chính vụ tràn qua đê. Đồng thời tạo tuyến giao thông phục vụ dân sinh, ứng cứu trong mùa lụt bão.

Tuy nhiên, đến nay, do nguồn vốn hạn chế nên kinh phí cần phải được cân đối để ưu tiên bố trí nâng cấp, sửa chữa các vị trí xung yếu trước. Vị trí cử tri thôn Lương Kim, xã Triệu Phước đề xuất nêu trên tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư khi có nguồn vốn.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Triệu Phong chỉ đạo UBND xã Triệu Phước huy động nhân lực, phương tiện và vật tư tại địa phương (cọc tre, phên tre, bao tải đất...) tiến hành tu bổ, gia cố dọc tuyến đê nhằm hạn chế sạt lở và ngăn xâm nhập mặn vào nội đồng để đảm bảo duy trì sản xuất và dân sinh. Tổ chức kiểm tra, kịp thời khắc phục, tu bổ khi xuất hiện thêm các hư hỏng dọc tuyến.

4. Cử tri xã Hải Dương, Hải Hòa, Hải Thành (huyện Hải Lăng) phản ánh hệ thống đê bao vùng trũng nhiều điểm, đoạn đã xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất; huyện Hải Lăng đã chủ động, gia cố, tu sửa nhưng vẫn không đảm bảo an toàn; vừa qua do ảnh hưởng của cơn bão số 4, số 12 và lũ tiểu mãn nên nhiều đoạn có nguy cơ vỡ đê. Kiến nghị tỉnh quan tâm tu sửa, nâng cấp:

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức kiểm tra, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng hệ thống đê bao vùng trũng Hải Lăng tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tổng thể nhằm đảm bảo ổn định lâu dài cho hệ thống đê bao.

Trước mắt, để kịp thời xử lý các vị trí xung yếu nhằm đảm bảo an toàn cho đê; Ngày 04/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 và số 12 năm 2017, trong đó huyện Hải Lăng được bố trí 2,7 tỷ đồng để thực hiện sửa chữa hệ thống đê bao vùng trũng huyện Hải Lăng (gồm: *Đê tả Cựu Vĩnh Định, cống tiêu tại vị trí KM7+476 trên đê tả sông Tân Vĩnh Định, cống điều tiết Văn Quy*).

5. Cử tri xã Hải Dương (Hải Lăng) kiến nghị tỉnh cho phép mở cống thủy lợi trên tuyến đê bao vùng trũng Hải Lăng thuộc Đê cấp 3, thôn An Nhơn để tưới cho 30ha diện tích lúa hàng năm bị thiếu nước:

Hệ thống đê bao cùng với các cống qua đê vùng trũng Hải Lăng được đầu tư từ nguồn vốn thuộc dự án Quản lý rủi ro thiên tai (WB4) và dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai 2005 (ADB). Các hạng mục công trình trước khi triển khai thi công đã được nghiên cứu, khảo sát thiết kế và lấy ý kiến tham gia của người dân địa phương nhằm đảm bảo phục vụ tưới, tiêu thoát lũ theo nhu cầu. Do đó, việc bổ sung thêm vị trí cống qua tuyến đê theo kiến nghị khi chưa được khảo sát, nghiên cứu, đánh giá sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu, nhiệm vụ chung và liên quan đến việc vận hành khai thác của cả tuyến đê, gây nguy cơ mất an toàn cho hệ thống đê. Vì vậy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét ý kiến của cử tri để có phương án xử lý cụ thể.

6. Cử tri thị xã Quảng Trị phản ánh tình trạng sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn qua địa bàn Phường An Đôn ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt khi mùa lũ về. Kiến nghị kiểm tra, lập dự án kè chống sạt lở:

UBND tỉnh đã chỉ đạo địa phương, các Sở, Ban, Ngành liên quan lập dự án đầu tư kè đê khắc phục sạt lở và dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, trong những năm vừa qua nguồn vốn địa phương khó khăn nên không thể bố trí kinh phí để triển khai thực hiện. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí 14 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017 để Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thạch Hãn đoạn thượng lưu cầu Thạch Hãn tại các vị trí xung yếu qua xã Hải Lệ, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị (chiều dài khoảng 995m), dự kiến trong quý II/2018 sẽ hoàn thành. Thời gian đến, UBND tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ kinh phí từ các nguồn vốn khác để xử lý triệt để tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn.

7. Cử tri xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ phản ánh tại Tiểu khu 770 rừng trồng thuộc địa bàn, người dân phát hiện có 7 cá thể Voọc chà vá chân trắng và 2 đàn khỉ khoảng 200 con (đàn khỉ đen 100 con, khỉ đá 100 con); hiện tại, phần diện tích còn lại Lâm trường Đường 9 đang khai thác có độ dốc từ 50 - 70%. Kiến nghị tỉnh kiểm tra, xem xét đưa vào quy hoạch rừng phòng hộ và có kế hoạch bảo vệ các cá thể Voọc và hai đàn khỉ:

Ngày 19/12/2017, Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lộ phối hợp với BCH QS xã, Công an xã, tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung cử tri kiến nghị song tổ công tác không phát hiện có dấu vết xuất hiện cá thể Khỉ và Voọc như phản ánh của cử tri.

Hiện tại, Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Cam Lộ phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi và sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền cần phải bảo tồn các loại động vật này theo đúng quy định của pháp luật nếu có.

8. Cử tri huyện Đakrông kiến nghị thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng lưu vực các nhà máy thủy điện Đakrông 2, Đakrông 3, La La và Hạ Rào Quán; đến nay các hộ dân trên địa bàn huyện Đakrông nằm trong khu vực chưa được hỗ trợ kinh phí. Kiến nghị tỉnh chỉ đạo chi trả phí dịch vụ môi trường rừng cho người dân:

Trong thời gian qua, thực hiện Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã hướng dẫn cho UBND xã lập các thủ tục theo đúng quy định của nhà nước gửi về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh để tổng hợp và chi trả tiền cho các hộ gia đình cộng đồng, dân cư nhận khoán bảo vệ rừng. Tuy nhiên, hồ sơ, thủ tục UBND xã gửi về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chậm và thiếu nên đã gây khó khăn cho việc chi trả.

Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 6565/UBND-NN về việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã chủ động phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện và các chủ rừng, UBND các xã tiến hành nghiệm thu kết quả bảo vệ rừng theo Thông tư số 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Do thời điểm nghiệm thu và có một số chính sách quy định mới ban hành nên kết quả nghiệm thu thực tế có sự chênh lệch giảm, dẫn đến đơn giá chi trả và đơn giá hỗ trợ chi trả có sự thay đổi theo. Do đó, UBND tỉnh đã có Công văn số 975/UBND-NN ngày 21/3/2018 đồng ý cho phép Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh điều chỉnh, diện tích, thời gian, đơn giá chi trả và hỗ trợ chi trả bổ sung đối với lưu vực thủy điện Đakrông 2 và Đakrông 3. Hiện nay, công tác chi trả đã hoàn thành.

## **II. Lĩnh vực Tài nguyên- Môi trường:**

1. Cử tri xã Gio Phong phản ánh Dự án trích đo tập trung, đo đạc chỉnh lý hồ sơ cấp giấy CNQSD đất khu vực biển động, dồn điền đổi thửa cho người dân các xã miền Tây do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện quá chậm. Kiến nghị tỉnh giám sát, kiểm tra:

Vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh thông tin việc thực hiện. Dự án do Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Đến nay, dự án đã kết thúc công tác xét cấp giấy CNQSD đất và bàn giao hồ sơ địa chính đến cấp xã, huyện, tỉnh quản lý, sử dụng. Số hồ sơ cấp giấy CNQSD đất tồn đọng của Dự án thuộc các xã miền Tây Gio Linh đến nay đã kết thúc.

2. Cử tri xã Gio Hải và Trung Giang kiến nghị tỉnh có giải pháp hạn chế sạt lở cát do bão, lũ và thủy triều xâm thực dọc bờ biển từ Trung Giang đến Gio Hải ảnh hưởng dân sinh và đường quốc phòng:

Để giải quyết nội dung trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Trung Giang và xã Gio Hải, huyện Gio Linh tiến hành khảo sát dọc bờ biển của 2 xã và đã tổ chức khảo sát, điều tra tại 40 hộ dân sinh sống dọc bờ biển trên địa bàn của 2 xã (20 phiếu/xã). Kết quả ghi nhận có hiện tượng xói lở xảy ra dọc bờ biển trên địa bàn 2 xã như ý kiến của cử tri phản ánh.

UBND tỉnh đang giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu và xác định nguyên nhân gây mất ổn định đường bờ biển tỉnh Quảng Trị, kinh phí từ ngân sách địa phương. Đồng thời, sẽ nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp tổng thể ổn định bờ biển, cửa sông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng nếu được Trung Ương bố trí kinh phí.

3. Cử tri xã Gio Phong kiến nghị kiểm tra, đánh giá ô nhiễm nguồn nước do xăng dầu xung quanh cây xăng Dốc Miếu để trả lời biện pháp xử lý:

Sau khi có ý kiến kiến nghị của cử tri xã Gio Phong, UBND huyện Gio Linh đã chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức khảo sát và lấy 02 mẫu nước giếng tại 02 vị trí sát cây xăng dầu số 28 của Công ty xăng dầu Quảng Trị tại thôn Gia Môn, xã Gio Phong (cây xăng Dốc Miếu) để phân tích. Kết quả phân tích cho thấy nguồn nước giếng ở đây đã bị nhiễm dầu.

Tuy nhiên, việc xác định nguyên nhân nguồn nước giếng bị nhiễm dầu cần phải có thời gian. Để khắc phục trước mắt nguồn nước bị ô nhiễm, cuối tháng 12/2017, UBND huyện Gio Linh đã đầu tư hỗ trợ khoan 01 giếng nước sâu 40m và xây dựng đường ống để cấp nước cho các hộ dân có giếng bị nhiễm dầu. Đến nay, nguồn nước tại giếng khoan mới này đảm bảo để các hộ dùng cho sinh hoạt.

4. Cử tri xã Triệu An, huyện Triệu Phong phản ánh Công ty Việt - Trung chế biến hải sản xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe và đời sống của người dân gần khu vực sản xuất, kiến nghị tình chỉ đạo xử lý:

Ngày 14/9/2017, theo phản ánh của một số người dân xã Triệu An, huyện Triệu Phong về Nhà máy chế biến thủy sản của Công ty TNHH Liên hiệp quốc tế Elites Việt Trung gây mùi hôi, ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm việc với Công ty. Qua kiểm tra đã yêu cầu Công ty tạm dừng hoạt động sản xuất để khắc phục các hạng mục xử lý môi trường. Hiện nay, các thông số phân tích gồm: pH, TSS, BOD<sub>5</sub>, COD, NH<sub>4</sub>-N, Nitơ tổng, Photpho tổng, tổng dầu mỡ, Clo dư, Coliform đều nằm trong giới hạn Cột B của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản (QCVN 11-MT:2015/BTNMT), công ty được phép hoạt động trở lại. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, giám sát việc xả nước thải của Công ty theo đúng quy định.

5. Cử tri nhiều xã có ý kiến quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của hộ gia đình ở khu vực nông thôn theo Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh là không hợp lý:

Tại Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 154/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải quy định: Nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình ở các xã thuộc vùng nông thôn và những nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch thì được miễn phí nước thải sinh hoạt.

Đề thống nhất việc thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị thu phí nước thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hải Lăng nói riêng và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh nói chung khi áp dụng Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh cần tính đến trường hợp miễn phí theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

6. Cử tri phường Đông Lễ và Đông Lương cho rằng, Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi xây dựng gần nguồn nước sinh hoạt là không phù hợp, kiến nghị kiểm tra, khắc phục:

Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi thuộc địa bàn phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, vị trí xây dựng đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 15/5/2010.

Trong quá trình hoạt động, bệnh viện đã lắp đặt hệ thống xử lý rác thải bằng lò đốt rác nhiệt phân 2 buồng, Model BDF-LDR 20i; hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ Biofast, công suất 30m<sup>3</sup>/ngày đêm. Nước thải của Bệnh viện sau khi qua hệ thống xử lý được thải vào kênh dẫn phía Tây Nam hồ Trung Chi (Hồ chỉ sử dụng cho tưới tiêu và điều hòa vi khí hậu).

Theo kết quả quan trắc định kỳ, nước thải của Bệnh viện đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế - QCVN 28:2010/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp - QCVN 40:2011/BTNMT. Rác thải y tế được lưu giữ, phân loại theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 quy định về quản lý chất thải y tế của Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường và được đốt bằng lò đốt nhiệt phân 2 buồng. Kết quả giám sát khí thải lò

đốt đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế - QCVN 02:2012/BTNMT.

Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tinh đã vận hành đúng quy trình các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thực hiện bổ sung các thủ tục quy định về môi trường; phối hợp chính quyền địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi trường.

### **III. Lĩnh vực xây dựng, giao thông:**

1. Cử tri thị trấn Ái Tử kiến nghị tỉnh chỉ đạo xây dựng và lát gạch hành lang đường bộ tuyến đường Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Ái Tử), do nhiều đoạn hành lang đường bộ thi công nham nhở thiếu đồng bộ, xấu cảnh quan đô thị của thị trấn:

Ngày 01/9/2009, Bộ GTVT có Văn bản số 6016/BGTVT-KHĐT về việc giữ nguyên chiều rộng nền, mặt đường theo hiện trạng đối với đoạn tuyến đi qua thị trấn Ái Tử (Km764+847 ÷ Km767+187). Do đó không thực hiện công tác thu hồi đất và đền bù GPMB đoạn qua địa bàn thị trấn Ái Tử; Nhà đầu tư chỉ thi công theo hiện trạng mặt đường hiện có, lát gạch vỉa hè phần diện tích đất do địa phương quản lý; phần trước nhà các hộ gia đình người dân không đồng ý bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng nên không thể lát được vỉa hè. Hiện nay việc GPMB và thi công đã hoàn thành công tác quyết toán vì vậy việc đầu tư xây dựng phần vỉa hè, cải thiện bộ mặt đô thị đoạn qua địa bàn thị trấn Ái Tử, không thể bổ sung để thực hiện.

2. Cử tri xã Triệu Long và Triệu An phản ánh hai bên cầu An Mô mới đến nay vẫn thi công dang dở, cầu củ xuống cấp dễ gây tai nạn giao thông. Kiến nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công:

Dự án cầu An Mô mới đã thi công cơ bản hoàn thành phần cầu, do không được bố trí vốn đến nay dự án đã tạm dừng thi công. Để đảm bảo điều kiện đi lại của nhân dân vào cuối năm 2016, bằng nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT đã đầu tư sửa chữa mặt đường quanh khu vực sân bay và đoạn đường nối từ trấn Triệu Long đến giao với đường tỉnh ĐT.580.

Hiện nay, Dự án đường nối cầu An Mô và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 13/9/2017; giao chỉ tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 cho dự án là 66 tỷ đồng tại Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 29/9/2017. UBND tỉnh đã có Quyết định số 3721/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2018, trong đó Dự án đường nối cầu An Mô và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn được bố trí 5,0 tỷ đồng. UBND tỉnh sẽ phê duyệt hồ sơ thiết kế và triển khai xây dựng công trình trong quý III/2018.

3. Cử tri thị xã Quảng Trị cho rằng, UBND tỉnh đã và đang tích cực kiến nghị Bộ, ngành liên quan có quy định miễn, giảm phí lưu thông đường bộ qua Trạm thu phí BOT (đoạn qua huyện Triệu Phong) do Tập đoàn Trường Thịnh thu phí. Để đảm bảo tính hợp lý và quyền lợi nhân dân trên địa bàn và các vùng lân cận, cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp miễn, giảm phí đường bộ hoặc di dời Trạm thu phí BOT nói trên đến ranh giới giữa tỉnh Quảng Trị với Thừa Thiên Huế. Trên tuyến đường đặt Trạm thu phí BOT, chất lượng mặt đường kém, vỉa hè có nhiều đoạn hư hỏng, cây xanh trồng chưa đồng đều. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, có biện pháp đề nghị khắc phục tạo mỹ quan đô thị và đảm bảo đi lại của nhân dân:

- Việc miễn, giảm phí đường bộ qua Trạm BOT: Ngày 15/01/2018, Bộ GTVT đã có Văn bản số 404/BGTVT-ĐTCT về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm Km763+500, Quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị, phạm vi giảm giá áp dụng công trình đặc thù bán kính 10km (các trạm khác 5km) cho các địa phương: Thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và các xã Hải Phú, Hải Quy, Hải Thượng thuộc huyện Hải Lăng; với đối tượng và tỷ lệ giảm giá như sau: Các loại xe buýt giảm 100%; Các loại phương tiện không sử dụng để kinh doanh giảm 50%; Các loại phương tiện khác giảm 40%. Việc giảm giá chính thức cho phương tiện qua Trạm BOT Quảng Trị vào ngày 25/01/2018. Sau hơn một tháng thực hiện ngày 05/3/2018, Sở GTVT đã có Văn bản số 357/SGTVT-KCHT về việc Báo cáo tình hình, kết quả việc cấp thẻ giảm giá cho các phương tiện qua Trạm thu phí BOT Quảng Trị.

Về kiến nghị chất lượng mặt đường kém, vỉa hè có nhiều đoạn hư hỏng, cây xanh trồng chưa đồng đều:

Quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Quảng Trị do Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ủy quyền cho Cục Quản lý đường bộ II trực tiếp quản lý; đoạn qua thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong do nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh đầu tư và đưa vào khai thác sử dụng năm 2014, đã phát huy rất hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, một số hạng mục nhà đầu tư chưa đầu tư chưa hoàn thiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT đã có nhiều phiên làm việc với Nhà đầu tư để khắc phục sửa chữa như: mở rộng bán kính đường cong tại các nút giao, xử lý hệ thống thoát nước dọc, trồng cây xanh...

- Về trồng cây xanh trên dải phân cách giữa: UBND tỉnh đã có công văn số 3260/DGTVT-VP ngày 06/12/2017 về trồng cây xanh giữa dải phân cách gửi Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét xử lý, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời tạo mỹ quan đô thị nổi từ trung tâm tỉnh lý đến thị xã Quảng Trị.

- Về hằn lún vệt bánh xe: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GTVT thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Cục QLDB II để yêu cầu nhà đầu tư xử lý các đoạn bị hằn lún cục bộ nhằm bảo đảm ATGT và nhà đầu tư đang thực hiện cáo bóc xử lý hằn lún vệt bánh xe.

4. Cử tri huyện Đakrông các xã Mò ó, Triệu Nguyên, Ba Lòng, Hải Phúc phản ánh phân tuyến đường 588a đoạn từ xã Mò Ó đi Triệu Nguyên- Ba Lòng- Hải Phúc đã xuống cấp, nhiều đoạn bị sạt lở trong khi lưu lượng xe lưu thông trên tuyến đường nhiều:

Tuyến đường tỉnh 588a được xây dựng, nâng cấp, sửa chữa bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, trước đây là tuyến đường huyện chưa được xây dựng đồng bộ. Qua các năm khai thác do khó khăn về nguồn vốn nên tuyến đường đến nay vẫn chưa được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Để đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến được thuận lợi, an toàn, với nguồn kinh phí Sự nghiệp kinh tế và Quỹ bảo trì đường bộ địa phương, từ năm 2015-2018, tỉnh đã đầu tư **7,27 tỷ đồng**

Ở trên tuyến đường này có Hạt quản lý đường bộ (Hạt Đakrông) thuộc Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Quảng Trị có lực lượng tuần đường, tuần kiểm thường xuyên, khi phát hiện hư hỏng sẽ kịp thời sửa chữa đảm bảo an toàn an toàn giao thông.



5. Cử tri Hướng Hóa kiến nghị tỷ lệ đóng góp xây dựng GTNT theo quy định hiện nay quá cao:

Việc cử tri kiến nghị tỷ lệ đóng góp xây dựng GTNT không nói rõ thuộc Chương trình nào. Theo Chương trình kiên cố hóa GTNT tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2015-2020, tỷ lệ huy động vốn cụ thể như sau:

- Vùng thị trấn huyện lỵ, thị xã, thành phố: Vốn ngân sách nhà nước 40%, nhân dân đóng góp 60%

- Vùng đồng bằng, trung du: Vốn ngân sách nhà nước 50%, nhân dân đóng góp 50%

- Vùng núi, bãi ngang ven biển: Vốn ngân sách nhà nước 80%, nhân dân đóng góp 20%

- Các xã đặc biệt khó khăn: Vốn ngân sách nhà nước 95%, nhân dân đóng góp 5%.

Mức đóng góp này đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

6. Cử tri thị xã Quảng Trị có ý kiến dự án đường cứu hộ, cứu nạn tại phường An Đôn xuống cấp nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân. Tháng 5/2017, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương kết thúc dự án đường cứu hộ, cứu nạn An Đôn - Thượng Phước và lập dự án mới là đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị với tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2018 - 2022. Việc triển khai dự án và tiến độ chi trả kinh phí GPMB chậm gây khó khăn sinh hoạt và đi lại của nhân dân. Do phường An Đôn được thành lập mới, vì vậy để tạo điều kiện cho nhân dân ổn định cuộc sống, kiến nghị tỉnh chỉ đạo sớm thực hiện dự án.

Công trình: Đường cứu hộ, cứu nạn đoạn từ thượng lưu cầu Thạch Hãn đến đập Trám khởi công từ năm 2010 đến năm 2014 thì dừng thi công. Từ năm 2014 đến nay mặc dù các đơn vị liên quan đã tích cực tham mưu tìm kiếm nguồn vốn để thi công hoàn thành nhưng do thiếu vốn để tiếp tục thực hiện nên UBND tỉnh đồng ý kết thúc dự án cũ, đồng thời cho chủ trương lập dự án mới: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn. Dự án đã được thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 31/5/2017, với TMĐT 80,00 tỷ đồng (NSTW 30 tỷ đồng, NSDP 50 tỷ đồng), thời gian thi công 05 năm (2018 - 2022). Trong đó, năm 2018-2020 sử dụng NSTW 30 tỷ đồng để ưu tiên GPMB đoạn qua phường An Đôn và thực hiện đường từ đầu tuyến đến K5+600. Đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện công tác lập dự án đầu tư.

Tại phiên làm việc với tỉnh Quảng Trị, TTCP đã đồng ý đề xuất của tỉnh, giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ NN và PTNT xem xét, trình TTCP phê duyệt

6. Kiến nghị của cử tri Phường I và Phường 4 về hệ thống nước sinh hoạt yếu, không đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt:

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị khẩn trương cải tạo, thi công để hoàn thành việc cấp nước ổn định cho người dân trong năm 2018

#### **IV. Lĩnh vực Văn hóa, xã hội, nội vụ :**

1. Cử tri xã Triệu Ái, Triệu Phong và cử tri thị xã Quảng Trị có ý kiến về mức học phí xem xét miễn giảm học phí đối với học sinh vùng nông thôn:

Thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ: Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 3 ban hành Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 và UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quá trình xây dựng văn bản về mức thu học phí đã triển khai đúng thủ tục quy định ban hành văn bản quy định pháp luật (đăng tải trên trang thông tin điện tử để lấy ý kiến của người dân, tham gia ý kiến của của các Sở, ban ngành...). Việc triển khai thu học phí theo quy định trên phù hợp với với điều kiện kinh tế - xã hội từng vùng miền. Tuy nhiên, thực tế trong quá trình triển khai thực hiện của một số đơn vị trường học trong toàn tỉnh và qua công tác kiểm tra các đơn vị trường học đã phát sinh những vấn đề mà cử tri kiến nghị đề xuất để sát với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn cụ thể.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của cử tri; đề xuất UBND tỉnh xử lý .

2. Cử tri các xã thuộc huyện Đakrông có ý kiến về thực hiện Nghị quyết 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách và kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số từ năm 2008-2010, chiến lược đến năm 2020, từ nguồn ngân sách tỉnh cấp hàng năm, huyện đã tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ cấp xã người dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở; tuy nhiên mức hỗ trợ theo Nghị quyết không còn phù hợp. Kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh nâng mức hỗ trợ:

Thực hiện Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh, trong những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đạt được nhiều kết quả, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên định mức hỗ trợ dành cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức người dân tộc thiểu số được quy định từ năm 2008 nên không còn phù hợp so với thực tế hiện nay. Vì vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Đề án về chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số từ năm 2018 – 2025, chiến lược đến 2030 thay thế Nghị quyết số 06/2008/NQ-

HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số

3. Cũ tri xã Hải Dương, huyện Hải Lăng phản ánh mốc ranh giới giữa xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế bị sai lệch so với mốc cũ trước đây khoảng 700m về phía xã Hải Dương:

Thực hiện Chi thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch HDBT (nay là Thủ tướng Chính phủ) Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính xã Hải Dương đã được thành lập và các bên đã ký kết (*riêng toàn tuyến giữa tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế chưa thống nhất nên chưa ký kết, trong đó có tuyến giữa xã Hải Dương và xã Điền Hương*).

Trong đó tuyến ĐGHC giữa xã Hải Dương và Điền Hương liên quan đến mốc địa giới hành chính 3X.443 (HD-HK-ĐH) giáp ranh giữa xã Hải Dương - Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cắm trong thời kỳ thực hiện Chi thị 364/CT nhưng để bị mất. Năm 2012, do có sự tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC giữa xã Hải Khê và Hải Dương, UBND huyện Hải Lăng đã tiến hành khôi phục lại mốc 3X.443 theo đúng tọa độ trong bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính được lập theo Chi thị 364/CT để giải quyết tranh chấp đất đai nói trên.

Tuy nhiên, theo xã Hải Dương cho rằng mốc 3X.443 theo hồ sơ, bản đồ thực hiện theo 364/CT không đúng với hiện trạng sử dụng đất từ trước đây giữa nhân dân 2 xã (Hải Dương và Điền Hương), Vùng này có diện tích khoảng 43ha, nhân dân xã Hải Dương đã sử dụng sản xuất lâu đời và hiện nay đang trồng rừng dự án 661, 773.

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ ĐGHC và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC”, do đó sẽ tiếp tục giải quyết các điểm tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC các cấp trong thời gian đến.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Hải Lăng làm việc với huyện Phong Điền và xã Điền Hương hiệp thương thống nhất đường ĐGHC tại khu vực nói trên báo cáo UBND tỉnh trong quý III/2018.

4. Cũ tri xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh kiến nghị tỉnh xem xét quy định hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đối với cộng tác viên khuyến nông và thú y thôn bản:

Theo chính sách quy định tại Nghị quyết số 04/2017/NQQ-HĐND ngày 23/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, kỳ họp thứ 4, về Kiến toàn toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, tại điểm c), mục 3 của Điều 2 quy định số lượng, mức phụ cấp, cụ thể như sau:

“Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho khuyến nông viên và nhân viên thú y theo quy định hiện hành, cụ thể: Đóng bảo hiểm xã hội bằng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất; đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng

1% quỹ tiền lương hàng tháng; đóng bảo hiểm y tế 3% mức lương tháng (cho những người có đăng ký tham gia bảo hiểm y tế). Không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với những chức danh kiêm nhiệm”.

Về chi trả phụ cấp: tại điểm b) mục 4 của Điều 2, nêu rõ:

“Các khoản phụ cấp, kinh phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở được cân đối qua ngân sách cấp xã hàng năm. Ủy ban nhân dân xã thực hiện chi trả theo quy định.”

5. Cù tri xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị kiến nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tái thẩm định xem xét thành lập thôn Tân Lập, xã Hải Lệ:

Theo Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 và Thông tư số 09/2017/TT-BNV về sửa đổi bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, điều kiện và quy trình thành lập thôn mới được thực hiện như sau:

\* Về điều kiện thành lập thôn mới phải đạt trên 400 hộ gia đình.

- Về quy trình: Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, UBND cấp xã báo cáo UBND cấp huyện đề trình UBND cấp tỉnh xem xét cho chủ trương thành lập thôn mới, sau khi có chủ trương, UBND cấp xã xây dựng Đề án thành lập thôn mới lấy ý kiến cử tri, trình HĐND cấp xã thông qua. Sau khi HĐND cấp xã thông qua, UBND xã trình UBND huyện đề trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) đề trình HĐND tỉnh quyết định việc thành lập thôn.

Song theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, yêu cầu sắp xếp, thu gọn giảm số lượng thôn, tổ dân phố và hiện nay BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 07/5/2018 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6, UBND tỉnh đã ban hành Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản (QĐ số 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018). Theo đó, những thôn chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BNV thì tiến hành sáp nhập lại. Đồng thời, UBND tỉnh đã có công văn số 2404/UBND-NC ngày 12/6/2018 về việc tạm dừng tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Khu phố trưởng và văn bản sắp xếp, tổ chức lại các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung cử tri gửi đến tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, số ý kiến tập trung nhiều liên quan đến nguồn kinh phí để xây dựng công trình giao thông, nước sạch miền núi, nông thôn, giải quyết các vấn đề ô nhiễm, nước thải sản xuất trong cụm công nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Số kiến nghị về chính sách như sinh viên không được tuyển dụng, giáo viên có hợp đồng ngắn hạn, lương thấp..., đề nghị cử tri chia sẻ và đồng hành của tỉnh để giải quyết theo lộ trình.

Các ý kiến thuộc thẩm quyền, trách nhiệm trả lời của các địa phương và nhiều ý kiến cử tri nêu đã được trả lời tại các báo cáo gửi đến các kỳ họp trước như nội dung công tác GPMB mở rộng QLIA đoạn qua địa bàn thị trấn Ai Tử, ý kiến cử tri

xã Triệu Trạch và Triệu Sơn phản ánh đường ĐH41 từ Bồ Bản đến Phương Lang, xã Hải Ba có rất nhiều xe có tải trọng lớn ở trong và ngoài tỉnh thường xuyên qua lại nên đường nhanh xuống cấp, hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông; Quốc lộ 9 đoạn đường nút giao Đào Tấn đi vào Trường tiểu học Kim đồng nước ứ đọng; khiếu nại, kiến nghị của ông Hoàng Minh Tuấn liên quan đền bù GPMB kè sông Hiếu đã được UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định, ý kiến phản ánh hệ thống nước sinh hoạt yếu ở tuyến đường Dinh Cát và Đào Tấn, Phường 4, Đông Hà; việc chuyển tuyến BHYT..., đề nghị cử tri xem xét các báo cáo thuộc trách nhiệm của các địa phương tại các báo cáo giải quyết ý kiến cử tri của HĐND huyện, thị xã, thành phố.

Trên đây là các ý kiến thuộc trách nhiệm giải quyết, trả lời của UBND tỉnh. Trong thẩm quyền và nguồn lực của tỉnh, UBND tỉnh đã và đang cố gắng để giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, tuy vậy, không thể giải quyết trong thời gian ngắn cho tất cả các vấn đề có liên quan đến nguồn vốn, đến kinh phí, đến sự điều chỉnh chính sách thuộc thẩm quyền của Trung Ương, đề nghị cử tri chia sẻ cùng Lãnh đạo tỉnh để từng bước giải quyết trong thời gian tới.

UBND tỉnh trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri, của quý vị đại biểu, các Ban HĐND tỉnh và ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng hành cùng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.

**Nơi nhận:**

- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT, UVUB;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Chánh, các PVP, CV;
- Lưu: VT, TH(H).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Chính**